



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

๒๖/๒๕๖๕

เรื่อง

ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธรศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธรศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธรศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อาคารสิริภักดิ์ธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธรศาสนาจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธรศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๕) ที่กำหนดว่า กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัด ที่เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธรศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด คลังจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด นั้น

ในที่ประชุมผู้แทนกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งข้อสังเกตว่า นัยสำคัญของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๕) ความว่า “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธรศาสนาจังหวัด” นั้น หากเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ การบริหารจัดการการเผยแพร่พระพุทธรศาสนาประจำจังหวัด จะจบลงที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธรศาสนาจังหวัด เนื่องจากข้อความที่ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ อาจจะไม่ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธรศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมหาเถรสมาคมจึงมีมติให้แก้ไขของค์ประกอบของคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธรศาสนาจังหวัดใน (๕) ตามที่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแนะนำ จากเดิม “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธรศาสนาจังหวัด” ให้เป็น “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มติที่ ๓๙๒/๒๕๖๕ เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๒ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดใน (๕) จากเดิม “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด” ให้แก้ไขเป็น “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย” กระทรวงมหาดไทยได้ประสานยืนยัน ตามบันทึกข้อความ ที่ มท. ๐๒๐๑.๒/๑๖๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยให้ความเห็นว่า ควรตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรรมการ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใด เป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงควรกำหนดคณะกรรมการใน (๕) เป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดบรรลุเป้าหมาย

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดบรรลุเป้าหมาย ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขใน (๕) จากเดิม “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย” เป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน (๕) จากเดิม “รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย” เป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด” และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

(นายอินทพร จั่นเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม